

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
LÊ THỊ NGỌC THUẬN

- Họ và tên: **LÊ THỊ NGỌC THUẬN**
- Sinh năm: 1986
- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP.Tân An.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của HĐND, nhiệm vụ hết sức quan trọng của người đại biểu dân cử đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm tròn trọng trách của người đại biểu HĐND như sau:

Trước hết, bản thân luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo luật định. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt việc thảo luận và biểu quyết những những vấn đề thuộc quyền hạn của HĐND tỉnh. Thể hiện được là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, gần gũi với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri. Đồng thời, sẽ có trách nhiệm thông tin về nội dung của các kỳ họp HĐND, kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị để cử tri nắm bắt.

Hai là, với trách nhiệm của người cán bộ, công chức và vai trò của đại biểu HĐND, bản thân nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành cùng nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ba là, góp phần cùng HĐND tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển KT – XH và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm góp phần nâng cao sự

hiểu biết về pháp luật của người dân để giúp cho nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình và thực hiện tốt chức năng giám sát đối với các hoạt động của chính quyền, giám sát các hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức và đại biểu HĐND. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng Đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Làm tốt vai trò tham mưu cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa,...

Bốn là, bản thân không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức; thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kiến thức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; xứng đáng là người đại biểu được nhân dân tín nhiệm.

Tôi luôn nhận thức sâu sắc công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân do đó phải tin dân, trọng dân và lắng nghe ý kiến của dân để thực hiện mục tiêu cao cả là không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân đồng thời bản thân không ngừng phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng giữ gìn phẩm chất nâng cao tri thức, khỏe mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đó cũng là tâm niệm của tôi để xứng đáng với việc tin tưởng tín nhiệm của cử tri./.